




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

29 พฤษภาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, thaipr, thailand4, newswit, ryt9, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามไทม์ไลน์ ระยะที่ 4 จะขยายครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี 2567 ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนเน้นการบริการสุขภาพปฐมภูมิ หากอาการไม่รุนแรงสามารถรับยาที่บ้านผ่านระบบการจัดส่งยาทั้งทางไปรษณีย์ และ Health Rider โดยล่าสุดเข้าระยะที่ 3 มีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล รพ. ในสังกัด สธ. ครบทุกแห่งและทุกกองทุนสุขภาพ และกำลังเชื่อมข้อมูลร่วมกับรพ. สังกัดอื่นๆ หน่วยบริการเข้าร่วมผ่านเกณฑ์ รพ. อัจฉริยะ 902 แห่ง ยืนยันตัวตนประชาชน Health ID แล้ว 17 ล้านคน ผู้ให้บริการ Provider ID 276,690 คน มีการเชื่อมต่อแอป/ Line OA หมอพร้อมแล้ว 42 ล้านคน ประชาชนพอใจเกือบ 100% ขณะที่การเบิกจ่ายค่าบริการผ่านระบบ Financial Data Hub 192.4 ล้านรายการ สปสช. พิจารณานุมัติแล้ว 4.3 ล้านรายการ พร้อมสั่งการให้หน่วยบริการทุกแห่งยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์รองรับไปสู่การขยายบริการตามนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, isaranews, thecoverage)</p> <p>- ทพ. อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผยว่า สปสช. พร้อมเปิดรับสมัครสถานพยาบาล คลินิกต่าง ๆ และร้านยาใน กทม. ที่สนใจเข้าร่วมเป็นหน่วยนวัตกรรมทั้ง 7 ประเภท กับ สปสช. ในคราวเดียวกัน หนุนนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ดูแลประชาชนใช้สิทธิบัตรทองในพื้นที่ เพิ่มความสะดวกเข้าถึงบริการ</p>	
<p>แก้ปัญหาหายเสพติด</p> <p>1. กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, Springnews, Theactive, Ch7, Nation, Amarintv, Hfocus, Thebetter)</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน เลขาธิการเครือข่ายอนาคตกัญชาไทย และกลุ่มเครือข่ายกัญชา รวมตัวกับบริเวณอาคาร กพร. ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องขอตัดค้านการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ขอให้ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเป็นเงื่อนไขสำคัญในการกำหนดสถานะของกัญชา โดยจัดทำข้อมูลวิทยาศาสตร์ 2 ชุดประกอบด้วย 1. ข้อมูลการเปรียบเทียบเครื่องตีแอลกอฮอล์ บุหรี่และกัญชา ประกอบด้วย ข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ข้อเสียที่เกิดขึ้นกับสังคมและคุณสมบัติในการรักษาโรคหรือบำรุงร่างกาย 2. ให้ตั้ง กก. ร่วมระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ เพื่อสำรวจวิจัยผลที่เกิดขึ้นหลังการปลดล็อกกัญชา หากพบว่าก่อความร้ายแรงกับสังคม ไม่ก่อประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ ให้กลับไปควบคุมโดยกฎหมายยาเสพติด แต่หากเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน ก็ให้นำควบคุมโดยกฎหมายระดับ พ.ร.บ. แต่หากยังยืนยันจะนำกัญชากลับสู่ยาเสพติดโดยไม่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะนัดชุมนุมอีกครั้ง ที่บริเวณสำนักงานสหประชาชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. เป็นต้นไป จนกว่ารัฐบาลจะยินยอมใช้กระบวนการที่ถูกต้องในการกำหนดอนาคตกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, แนวหน้า, sondhitalk, news1live,)</p> <p>- ที่ด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ United Nations ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายวิสารท พจน์ประสาธ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก นางสาวณัฐธิดา ปรินาภาชัยสิริ รองประธานภาคีเครือข่ายร่างพรบ. กัญชา กัญชง พ.ศ.... ภาคประชาชน CMO Greenwellness Innovation แกนนำกลุ่ม พรบ. กัญชาทางการแพทย์ และ นายปुरुณวิริทธิ์ หวังภัทรวานิชนายกสมาคมกัญชาภูเก็ต นายอร่าม ลิ้มสกุล (ลุงดำ) ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชา และหมอประจักษ์บ้าน ดร. วาทีช ธนารัตนนท์ ประธานรุ่น 1 กรรมการผู้จัดการ Goldenleaf Thailand พร้อมด้วยนาย อธิศักดิ์ เห็นใจชน ได้ร่วมกันกับนักวิชาการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มผู้ค้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชาจากทั่วประเทศกว่า 1,000 คน ได้ทำการยื่นข้อเรียกร้อง และร่าง พรบ.กัญชามาประชาชน ให้กับนายกรัฐมนตรี แสดงจุดยืนการคัดค้านการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด โดยข้อเรียกร้องจะประกอบไปด้วย</p> <p>1.) การขอให้ยกเลิกการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด 2.) ขอให้แก้ไข พรบ. ของการรวบอำนาจ การพิจารณาอนุญาต และข้อกฎหมายของการสอดแทรกการรอนอำนาจหน้าที่ของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน การบังคับด้านการส่งออกที่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะให้อำนาจหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ อย.และคณะกรรมการยาเสพติด จนกลายเป็นอำนาจควบคุมเกินจำเป็น 3.) ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจว่าสามแสนล้านบาทของพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 4.) ความเชื่อมั่นของรัฐบาลกับการใช้กฎหมายอย่างไร้หลักธรรมาภิบาล 5.) ข้อเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยเสนอตัวเป็นแกนกลางสำหรับการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทย หากเพิกเฉย ภาคีเครือข่ายประชาชนจะยื่นเรื่องยุบพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากการแถลงนโยบายไม่สานต่อให้จบกระบวนการและจะไม่สนับสนุนพรรคนี้อีกต่อไป 6.) ให้นายกรัฐมนตรี ทบทวน พรบ. ฉบับนี้และนำร่าง พรบ. กัญชาของประชาชนเข้าสู่วาระการพิจารณา หากข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาหรือได้รับการแก้ไขจะกลับมาชุมนุมกันครั้งใหญ่อีกครั้งที่ธรรมเนียบบริติชต่อไป</p> <p>2.การบำบัดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวตอนหนึ่งในการประกาศนโยบาย สธ. พ.ศ.2567-2568 ถึงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ว่า ใน 3 ปีนี้ขอให้อดทน และไม่ต้องกังวล สธ.ดูแลได้ ซึ่งต้องพูดความจริงให้ประชาชนรู้ให้เข้าใจว่าการรักษาผู้ป่วยติดยาต้องใช้เวลาในการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดในกลุ่มสี่สี่ สี่แดง มีสถานพยาบาลและเตียงดูแลรักษาเพียงพอ ส่วนสี่เหลืองหรือสี่เขียว จะไปบำบัดผ่านทางชุมชน ทั้ง CBTx หรือค่ายของทหาร ตำรวจ หรือสถานพยาบาลสังกัดอื่นๆ ทำงานร่วมกันทั้งหมด ไม่ใช่แค่ สธ. แต่กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อลดปัญหาเสพติดลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- การประชุมมอบนโยบายสาธารณสุข แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ ปี 2567-2568 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีตัวแทนจาก 2 จังหวัด คือ พัทลุง และเลย ที่มีการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน สอดรับนโยบายรัฐบาล ใช้รูปแบบ Patient journey ตั้งศูนย์ค้นหาคัดกรอง เน้นการมีส่วนร่วมในชุมชนแบบบูรณาการ พบว่าสามารถลดจำนวนผู้ป่วยจิตเวช และผู้ติดยาเสพติดได้จริง</p>	
<p>การสร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>1.สินเชื่อบริษัทคนดีให้ อสม.-อสส.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, thansettakij, bangkokbiznews, thecoverage, ch3, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผย ๓.ก.ส. ได้มีมติจัดโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี เพื่อ อสม. และอสส. กรอบวงเงิน 10,000 ล้าน กู้ได้รายละ 2 หมื่น ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.67 %ต่อเดือน ผ่อนได้ 4 ปี เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสมาชิกแทนการกู้ยืมระบบ นำไปต่อยอดธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขที่ดูแลเกษตรกร</p> <p>2.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ปลัดสธ. เสนอของบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ลี้อครั้งเดือนหลัง มิ.ย. - ก.ย. 65 วงเงิน 3,749.69 ล้านบาท จ่ายให้บุคลากรฯ ปฏิบัติงานตามเงื่อนไข ทั้งในและนอกสังกัด สธ. ส่วนการบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง อยู่ที่ ก.พ.และ ก.พ.ร. ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์แผนกำลังคนด้านสุขภาพระดับประเทศ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ดูแลชาวไทยที่ไปประกอบพิธีฮัจย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, pptv, hfocus, thailandplus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 จำนวน 14 คน เดินทางถึงราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้ว พร้อมสมทบปฏิบัติงานร่วมกับชุดแรก แบ่งเป็น 2 ทีม ประจำ นครเมกกะห์ และนครมาดีนะห์ โดยให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว 360 ราย ส่งรักษาใน รพ.ท้องถิ่น 3 ราย ขณะนี้ทั้ง 3 ราย อาการดีขึ้น และออกเยี่ยมติดตามอาการกลุ่มที่ต้องดูแลใกล้ชิด</p>	
<p>สธ.ร่วมประชุม 'สมัชชาอนามัยโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, thebetter, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77 ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “All for Health, Health for all” หรือ "สุขภาพดีถ้วนหน้า เป็นหน้าที่ของเราทุกคน" ในส่วนของคณะผู้แทนไทยมี นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข, นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด สธ. และอดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำ ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรจาก สธ. กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ รายงานความสำเร็จและความท้าทายที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในประเด็นต่างๆ ย้ำใช้หลัก "สุขภาพดีถ้วนหน้า เป็นหน้าที่ของเราทุกคน" พัฒนาระบบสาธารณสุขไทย และสร้างหลักประกันสุขภาพฯ จนทั่วโลกลอยกอง พร้อมนำนวัตกรรมและดิจิทัลสุขภาพจากประเทศต่างๆ มาปรับใช้ เตรียมจับมือแต่ละประเทศ และ WHO วิจัยและพัฒนางานด้านสุขภาพ</p>	
<p>อายุวัสกา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, linetoday)</p> <p>- นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีพิธีกรรมอายุวัสกา ในการตีมน้ำตัมรากไม้ ร่างกายจะเกิดสาร DMT ซึ่งสารนี้จะมีการหลั่งในสมองมนุษย์แค่ตอนที่เกิดและตอนที่ตาย นำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริง ว่า รายงานกรมสุขภาพจิตพบว่าผู้ใช้สาร DMT จากพิธีกรรมอายุวัสกาแล้วส่งผลเสียต่อจิตประสาทอยู่ แต่ไม่มากเท่ากับสารเสพติดอื่น ที่น่ากังวลคือคนที่คิดจะเอาแนวคิดนี้ไปทำกันเองจะเกิดอันตรายมาก โดยเฉพาะการใช้ในปริมาณที่มากเกินไป ส่วนการอ้างว่าสาร DMT จะหลั่งเพียง 2 ครั้งในชีวิตมนุษย์ ไม่มีการรับรองทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ สาร DMT เป็นสารที่ผิดกฎหมาย มีโทษ ทั้งผู้ครอบครองและผู้เสพ ดังนั้นไม่สามารถอ้างได้ว่ากระทำไปเพื่อความเชื่อหรือพิธีกรรม พร้อมแนะมีความเชื่อได้ แต่ถ้าเชื่อแล้วต้องใช้สารเคมีที่มีผลต่อจิตประสาท ต่อชีวิต ควรต้องมีสติ และตระหนักว่าส่งผลเสียต่อร่างกาย สุขภาพกายและสุขภาพจิตในระยะยาวหรือไม่</p>	
<p>ชวน อสม. ร่วมใจทำความดีปัดหมัดกลุ่มเปราะบาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, acnews, thaitabloid)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย กรมฯ ได้จัดโครงการ อสม. ทั่วไทยร่วมใจปัดหมัดผ่านแอป ฟันภัย เพื่อกลุ่มเปราะบาง ให้ครบถ้วนทุกตำบลทั่วประเทศ 7,423 ตำบลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้พิการที่ไม่อาจหลบหนีภัยได้ และผู้ป่วยติดเตียง ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง</p>	
<p>แกนนำงานอนามัยโรงเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง มุ่งเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เด็กกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาได้ตามศักยภาพ</p>	
<p>เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, linetoday, TNN, trueid,)</p> <p>- กรมอนามัย แนะนำประชาชน 4 วิธีเตรียมความพร้อมรับมือภัยน้ำท่วม ได้แก่ 1.ติดตาม 2. เตรียมพร้อม 3. ดูแลและปฏิบัติ และ 4 ป้องกัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พัฒนาแล็บ สปป.ลาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ thaitodaynews</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยกองความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทย์ฯ, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Lab design and Basic Laboratory Quality Assurance and Quality Management System” ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของสปป.ลาว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการตรวจวินิจฉัย การควบคุมป้องกันโรคอันตรายสูง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความพร้อม เพื่อตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในการควบคุมโรคข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่อาคารปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จ.อุดรธานี</p>	
<p>อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, มติชน, ผจก., sondhitalk)</p> <p>- นพ.อดิศักดิ์ ตาตาดั้ง ผอ.รพ.มหาวิชัยรัตนโกสินทร์ และผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่อาจได้รับอาหารที่มีโปรตีนไม่เพียงพอ จากความเชื่อที่ผิดและความกังวลเกี่ยวกับการกินอาหารในขณะที่เข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งส่วนใหญ่มักคิดว่าห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ แต่ข้อเท็จจริงคือผู้ป่วยมะเร็งควรได้รับอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดีจากธรรมชาติ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ อาหารทะเล ในปริมาณ 1.2 – 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก.หนึ่งวัน ซึ่งจะช่วยในการซ่อมแซมร่างกายระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง</p>	
<p>โรคงูสวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(TNN, linetoday)</p> <p>- สถาบันโรคผิวหนัง ยืนยันการแชร์ข้อมูลโรคงูสวัด เสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย เป็นข้อมูลจริง ซึ่งภาวะแทรกซ้อนอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ ดังนั้น เมื่อเป็นโรคงูสวัดควรรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การรักษาต่อไป</p>	
<p>ประกาศ สธ.เรื่อง ยาอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์ออนไลน์, linetoday)</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ๓๕ ลงชื่อโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. โดยประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศ 27 พฤษภาคม 2567)</p>	
<p>อย. ตรวจพบไซบูทรามิน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus)</p> <p>-อย. ตรวจพบไซบูทรามิน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันนี้ คิว เลเวลอัพ (ตรา อันนี้ คิว)_จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท ๑ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด</p>	
<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน)</p> <p>-กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ไฟฟ้า หยุดโกหกได้แล้ว" ร่วมชมนิทรรศการ และรับบริการทางการแพทย์ และร่วมเชียร์ น้องๆ เยาวชน ในการแข่งขันประกวดวงดนตรี World No Tobacco Day Music Awards 2024 ในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมรับโล่และเงินรางวัล จาก รมว.สธ. ทั้งหมด 10 ทีมสุดท้ายในรอบ Final เปิดให้กองเชียร์ ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์ติดหน้าขอบเวที ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองอำนวยการจัดงาน 0-2618-7781-4 ต่อ 107 หรือรับชมผ่านทาง เพจเฟซบุ๊ก กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การสูบบุหรี่เป็นปัญหาที่สำคัญของการสาธารณสุขไทย ซึ่งพบว่าภาคใต้เป็นภาคที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด 22.4% และจังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด 5 ลำดับแรกอยู่ในพื้นที่ภาคใต้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ได้แก่ กระบี่ 29.4% สตุล 25.2% พังงา 24.6% นครศรีธรรมราช 24.6% และระนอง 24.5% ส่วนสงขลา ค่าประมาณสถิติของการสูบบุหรี่อยู่ที่ 18.5% ของจำนวนประชากร</p>	
<p><u>เตือนระวังเปิดเทอมใหม่โรคระบาด</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอม อาจเกิดการระบาดของโรคระบาดทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน มักพบโรคมือเท้าปากได้บ่อยใน รร.อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.-4 พ.ค.67 มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 13,862 ราย ผู้เสียชีวิต 4 ราย และโรคมือเท้าปาก ผู้ป่วยสะสม 1,358 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต</p>	
<p><u>แนะองค์กรดูแลสุขภาพจิต พนง.</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv.</p> <p>- คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ Jobsdb by SEEK เปิดเผย ผลรายงานการจ้างงานผลตอบแทนและสวัสดิการปี 2567” ในเรื่องสุขภาพจิตในสถานที่ทำงาน รวมถึงความท้าทายที่องค์กร และพนักงานต้องเผชิญจากปัจจัยด้านสุขภาพจิตที่จัดทำโดย Jobsdb by SEEK โดยรวบรวมข้อมูลจาก 685 บริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานในประเทศไทย จากรายงาน พบว่า สถานประกอบการ 69% ให้คะแนนองค์กรของตนว่า เป็นสถานที่ทำงานที่มีความเครียดในระดับปานกลาง (ระหว่าง 3 ถึง 7) โดยระดับความเครียดเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 ระดับความเครียดสูงสุดคือระดับ 5 หรือ คิดเป็น 26% แสดงให้เห็นว่าที่ทำงานส่วนใหญ่มีระดับความเครียดประมาณค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม 14% ของบริษัทอยู่ในกลุ่มที่มีความเครียดระดับสูง โดยเฉพาะธุรกิจบริการ สาเหตุหลักของความเครียดในองค์กร คือ ภาระงานหนัก (43%) ตามมาด้วยทรัพยากรไม่เพียงพอ (26%) และความกดดันสูงจากฝ่ายบริหารหรือการทำงาน ที่รวดเร็ว (24%) อีกทั้งสาเหตุเหล่านี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มบริษัทที่อยู่ในช่วงความเครียดสูง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การลาออกสูง (33%) อคติหรือการเลือกปฏิบัติ (31%) ขาดการชื่นชมและยอมรับในผลงาน (26%) ค่าตอบแทนต่ำ (27%) และลำดับขั้นที่มากเกินไป (27%)</p> <p>อย่างไรก็ดี มีองค์กรถึง 43% เริ่มหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจของพนักงานมากขึ้น โดยเฉพาะ 4.6 ครั้งต่อปี แสดงให้เห็นว่าสวัสดิการที่มากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพจิตกลายเป็นเรื่องปกติ มีสวัสดิการอีกหลากหลายรูปแบบที่มีความน่าสนใจ อาทิ กิจกรรมขององค์กร (ท่องเที่ยว, วิชาเรียนที่น่าสนใจ), เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น, การจัดหาอาหารว่าง/ เครื่องดื่ม/ ผลไม้ให้พนักงานได้รับประทานระหว่างวัน, การลาก่อนช่วงเทศกาล, วันทำงานที่ยืดหยุ่น หรือความบันเทิง/กิจกรรมออกกำลังกายที่สำนักงาน เป็นต้น</p>	
<p><u>“เนื้อไก่” แหล่งโปรตีนดี</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>- เสนอบทความกล่าวถึงความเชื่อของผู้ปกครองว่าเด็กกินไก่เยอะจะทำให้เป็นสาวก่อนวัย โดย อ.สพญ.พัชราภรณ์ ขำพิมพ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ให้ข้อมูลว่า เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง การเป็นสาวไวเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ พันธุกรรม การสร้างฮอร์โมนของต่อมใต้สมอง รวมถึงการบริโภคบริโภคฟาสต์ฟู้ด ซึ่งมีไขมันสูง ทำให้เด็กเกิดภาวะอ้วนไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างฮอร์โมนเพศเร็วขึ้น แต่ไม่สามารถกล่าวได้ว่าการกินไก่ทำให้เด็กโตไว แต่คนนึกถึงไก่ก่อนเพราะเป็นอาหารยอดนิยม ซึ่งไม่ว่าเด็กอ้วนหรือเด็กผอม หากกินอาหารไขมันสูง ไขมันที่สะสมในร่างกายจะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะเป็นสาวเร็วได้ สามารถป้องกันได้โดยดูแลเรื่องโภชนาการของเด็ก ทั้งนี้ ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ของไทยไม่มีการใช้ฮอร์โมนในไก่แล้ว เนื่องจาก สธ. ได้เพิกถอนทะเบียนตำรับยาฮอร์โมน Hexoestrol ที่ใช้ในสัตว์ปีกตั้งแต่ปี 2529 หากมีการลักลอบใช้จะผิดกฎหมายและมีโทษ ความเชื่อที่ว่ามีการฉีดฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้โตไว จึงมีฮอร์โมนตกค้างอยู่ในเนื้อไก่ เมื่อเด็กบริโภคเนื้อไก่จะทำให้เด็กโตเป็นสาวเร็ว จึงไม่เป็นความจริง</p>	
<p><u>กทม.โชว์ผลงาน ยกย่องสถานพยาบาล</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, เนชั่นออนไลน์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ch3, one31, topnews, amarintv, linetoday, thestatestime, thematter,)</p> <p>- รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวในวาระครบรอบการทำงาน 2 ปี ว่า การยกระดับการบริการด้านสาธารณสุขของคนกรุงเทพฯ ใน 2 ปีจากนี้ จะผลักดันรพ.เดิม 3 แห่ง และเพิ่ม รพ.ใหม่ในสังกัด กทม. อีก 4 แห่ง เพื่อขยาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เตียงดูแลคนกรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอีก 1,272 เตียง โดยจะเพิ่มที่ รพ.กลาง 150 เตียง, รพ.บางนา 324 เตียง, รพ.คลองสามวา 268 เตียง และรพ.เปิดใหม่ ได้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ ขนาด 150 เตียง จะเปิดรพ.ดอนเมือง ขนาด 200 เตียง รพ.สายไหม ขนาด 120 เตียง และรพ.ทุ่งครุ ขนาด 60 เตียง และพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้เข้าถึงง่าย กระจายทั่วกรุงเทพฯ โดยก่อสร้างอาคารใหม่ 21 แห่ง และปรับปรุงใหม่อีก 31 แห่ง เตรียมปรับปรุงและสร้างสถานีดับเพลิงใหม่ พร้อมยกระดับ Command Center ติดตั้ง GPS ให้รถพยาบาล 80 คันและรถดับเพลิง 250 คัน มีระบบติดตามสถานการณ์ผ่าน IOT เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและสั่งการแบบเรียลไทม์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (theactive)</p> <p>- นายนิมิตร เที่ยนอุดม กรรมการ บอร์ด สปสช. เปิดเผยว่า ช่วง 2 ปี ของผู้ว่าฯ ชัชชาติ ระบบสุขภาพ กทม. ยังไม่เข้มแข็ง หลังเจอปัญหาผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง กทม. ต้องขอใบส่งตัวไป รพ. ขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขก็ไม่เปิดรับลงทะเบียนคนไข้ สิทธิบัตรทองเพิ่ม แม้ก่อนหน้านี้จะมีการดำเนินโครงการ Sandbox ระบบสุขภาพ ยกระดับบริการ รพ.ราชพิพัฒน์ ให้บริการข้ามสังกัด อยากให้พัฒนาครอบคลุม กทม. แต่ยังไม่เห็นการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ให้เทียบเท่า รพช. ซึ่งคน กทม. ยังมีหน่วยบริการประจำตามสิทธิไม่เพียงพอ เมื่อเกิดปัญหาใบส่งตัว การแบ่งโซนสุขภาพ หรือ health zoning จึงล้มเหลว</p> <p>แหล่งข่าวจากสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยถึงเหตุผลที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ไม่ยอมเปิดสิทธิ์รับผู้ป่วยบัตรทองที่ต้องการย้ายจากคลินิกชุมชนอบอุ่นว่า เกิดจากสปสช.ต้องจัดหา รพ.ส่งต่อรองรับให้ก่อน แต่รพ.ในสังกัด กทม. มีเพียง 11 แห่ง อาจไม่เพียงพอรองรับหากประชาชนย้ายสิทธิ์มาจำนวนมาก</p>	
<p>ลอบเพาะเห็ดช็อคว้ายขาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ch7, mono29, amarintv, mcot, tnews)</p> <p>- จนท.ตำรวจนครบาล นำกำลังจับกุม น.ส.อมิตา นิยมไทย อายุ 36 ปี และนายบรรยงก์ วิสุทธิ์ อายุ 40 ปี ลักลอบเพาะปลูกและจำหน่ายเห็ดช็อคว้ายที่คอนโดฯ ซอยพหลโยธิน 21 เขตจตุจักร กทม. ผ่านทางออนไลน์และส่งให้ลูกค้าผ่านบริษัทพัสดุเอกชน ตั้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เห็ดช็อคว้าย) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงร่วมกันพยายามจำหน่ายและผลิตโดยผิดกฎหมาย นอกจากนี้ มีการจัดคอร์สสอนรับประทานเห็ดช็อคว้าย อ่างรักษาจิตเวช และรักษาได้ทุกโรค บำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดได้ทุกประเภท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand, tnews)</p> <p>- เสนอบทความให้ความรู้เรื่องเห็ดช็อคว้าย ว่า สำหรับในประเทศไทย “เห็ดช็อคว้าย หรือ เห็ดวิเศษ” ดอกเห็ด ก้านเห็ด สปอร์ของเห็ด จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของผู้เสพ ทำให้ผู้เสพยามีอาการมึนเมา เคลิบเคลิ้ม และประสาทหลอน แต่ขณะเดียวกันเห็ดดังกล่าวก็อาจมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์และเป็นพืชเศรษฐกิจได้หากมีการนำไปใช้อย่างถูกวิธี อาจกล่าวได้ว่าเห็ดช็อคว้ายจะมีประโยชน์หรือมีโทษขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมเห็ดช็อคว้าย จึงควรเป็นการควบคุมเฉพาะการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านยาเสพติดเท่านั้น</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ xinhuaithai</p> <p>- สธ.ญี่ปุ่น เผยผลสำรวจ ปชช. 38 จังหวัด 18,048 คน พบอัตรา antibody ในผู้ที่เคยป่วยโควิดสูงกว่าร้อยละ 60 เป็นครั้งแรก โดยเฉพาะวัย 5-19 ปี พบสูงถึงร้อยละ 85 ขณะที่วัย 70 ปีขึ้นไป พบอยู่ในระดับ 30</p>	
<p>สาวจีนลดน้ำหนักกินแครอทจนตัวเป็นสีส้ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- สื่อฮ่องกง เปิดเผยเรื่องของหญิงสาวชาวจีน ที่กรุงปักกิ่ง กินแครอท 200-500 กรัมต่อวัน ติดต่อกัน 3 เดือน เพื่อหวังลดน้ำหนัก ทำให้ผิวกลายเป็นสีส้ม จึงไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย ได้ข้อสรุปว่าเกิดจากการกินแครอทมากเกินไป โดยแพทย์แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ และหยุดกินอาหารที่มีสี เพื่อให้ผิวกลับมาขาวเหมือนเดิมใน 2 เดือน</p> <p>ด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน ระบุว่า แครอทอุดมไปด้วยวิตามินเอ ซึ่งละลายในไขมัน หากบริโภคในปริมาณมากกว่า 270 กรัมต่อวันเป็นเวลานาน ผิวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีส้ม</p>	